



# LỜI NÓI ĐẦU

Tựa như những hạt giống nhỏ bé,  
Cần có không khí, những giọt sương mai và những tia nắng ấm áp,  
Mới lặng lẽ chựa mình nảy mầm lớn lên,  
Những cậu con trai cần có trí thông minh, sức khỏe và kiến thức dồi dào,  
Mới dần dần lớn khôn và trưởng thành.



Người ta thường nói rằng,  
Con gái vốn ưa tĩnh tại nên từ nhỏ đã chịu khó học hành hơn con trai;  
Còn con trai vốn hiếu động nên có bạn dù rất sáng dạ thông minh,  
Song thành tích học tập lại chỉ lảng nhàng.



Ngay chính các bạn nam cũng thường xuyên phàn nàn kêu ca,  
Rằng kho kiến thức vô tận học mãi không xuể,  
bài tập nhiều làm mãi cũng không xong,  
Như ngọn núi cao không nhìn thấy đỉnh,  
như đại dương mênh mông chẳng trông thấy bờ...




Các bạn nam yêu quý,  
Nếu thấy con đường phía trước mịt mù không phương hướng,  
Hãy mở cuốn sách này ra, nó sẽ chỉ đường dẫn lối cho bạn trong học tập.





Mỗi trang kiến thức sẵn có trong cuốn sách này  
Đều là những lời nhắc nhở ân cần ấm áp và chân thành của chúng tôi  
Thêm cả những lời chúc may mắn và những kì vọng về tương lai cho bạn.

Thực ra,  
Các bạn nam luôn có thể mạnh tự tin và mạnh mẽ,  
Lại có cả hoài bão ước mơ và sức khỏe dẻo dai.  
Chúng ta tin tưởng rằng,  
Biển học dù mênh mông đến nhường nào, bạn cũng sẽ vượt qua  
muôn trùng sóng gió để tiến lên;  
Núi sách dù cao lớn đến chùng nào, bạn cũng có thể trèo lên phía trước!  
Hi vọng rằng những tuyệt chiêu học tập trong cuốn sách này,  
Sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén và cột buồm căng gió,  
Giúp bạn vươn tới đỉnh cao thành công,   
Giúp bạn vượt qua đại dương để đến với hoài bão của mình.

Chúc cho mỗi bạn nam chúng ta,  
Tựa như những hạt giống kia đội đất vươn cao,  
Lớn lên trưởng thành như cái cây đẹp đẽ,  
Được cả thế giới hân hoan đón chào và trầm trồ ngợi khen.



# MỤC LỤC

## CHƯƠNG 1: HỌC SINH GIỎI HỌC TẬP NHƯ THẾ NÀO?

Chúng ta học tập vì ai?	12
Nếu không đi học thì sau này mình sẽ thế nào?	14
Học tập giúp bạn có được gì?	16
Gay rối, mình lại mắc bệnh chán học!	18
Chữa bệnh chán học, làm bạn với học hành	20
Thái độ học tập của học sinh giỏi	22



Chăm chỉ quan trọng hơn cả thông minh	24
Bạn là tấm gương của tôi	26
Đừng dễ dàng từ bỏ	28
Là con trai, đừng sợ thua	30
Bây giờ học vẫn còn kịp	32
Nuôi dưỡng hứng thú học tập	34
Nói không với tự ti	36
Rũ bỏ thói quen xấu	38
Duy trì tinh tò mò	40



## CHƯƠNG 2: XÂY NỀN MÓNG VỮNG CHẮC CHO VIỆC HỌC TẬP

Bạn có khả năng tự kiểm soát bản thân?	44
Giáo viên không phải là ngáo ộp	46
Đừng làm người "chỉ đầu đánh đấy"	48
Đặt ra mục tiêu học tập	50
Tự làm bài tập, không cần người khác giúp đỡ	52





Lợi hại của việc xem ti vi	54
Bạn có chống lại được cảm dỗ từ máy tính không?	56
Chữ đẹp có phải là ưu thế?	58
Loại đồ dùng học tập sẽ là điểm trừ của bạn	60
Chào bạn Từ điển!	62
Bạn có biết cách ghi chép không?	64
Sổ tay sưu tầm danh ngôn – vũ khí bí mật để viết văn	66
Nên chọn sách tham khảo, sách bổ trợ như thế nào?	68
Đừng quá dựa dẫm vào sách tham khảo	70
Gay rồi, mình không hiểu bài trên lớp!	72
Bạn đã chuẩn bị bài mới chưa?	74
Này, đến lúc phải ôn tập rồi đấy!	76
Hãy nuôi dưỡng trí tưởng tượng!	78

### CHƯƠNG 3: TẬP TRUNG CHÚ Ý - CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG!

Phương pháp học tập phù hợp với bản thân	82
Bạn nam có tính cách như loài chim nên học tập như thế nào?	84
Bạn nam có tính cách như loài dê nên học tập như thế nào?	86
Bạn nam có tính cách như loài sư tử nên học tập như thế nào?	88
Bạn nam có tính cách như loài lạc đà nên học tập như thế nào?	90



# MỤC LỤC



Phải học tập nhưng cũng phải nghỉ ngơi	92
Tập trung chú ý trong giờ học	94
Bài đã làm sai thì có cần quan tâm nữa không?	96
Hãy kiểm tra để không sai sót	98
Tiết này mình học gì nhỉ?	100
Mình có thể làm những gì trong mười phút giải lao?	102
Làm thế nào để ghi nhớ lâu từ mới?	104
Mạnh dạn giao tiếp bằng tiếng Anh	106
Bài hát tiếng Anh	108
Môn Toán còn cứu vãn được không?	110
Toán ứng dụng, hãy xuất chiêu đi nào!	112
Mình có thể đọc lướt siêu nhanh!	114

Học thuộc lòng một cách nhẹ tênh 116

Muốn học tốt môn Ngữ văn thì phải chăm đọc sách 118

Tập làm văn - tiết học khiến các bạn nam đau đầu nhất 120

Nên viết bài văn kể chuyện (tự sự) như thế nào? 122

Bạn có biết viết văn tả cảnh không? 124

Miêu tả nhân vật một cách sinh động 126

Bạn có phải là "Vua lạc đề" không? 128

Chỉ con gái mới viết nhật kí sao? 130

Có phải chỉ cần học ba môn Ngữ văn - Toán - Ngoại ngữ? 132

Cho tớ chép bài với! 134





## CHƯƠNG 4: GIỮ VỮNG THÀNH TÍCH, TIẾP TỤC TIẾN LÊN!

Đừng tin những lời nói dối	138
Bạn có đối thủ cạnh tranh không?	140
Trước kì thi...	142
Đừng để “nước đến chân mới nhảy”	144
Trước khi thi một tuần nên ôn tập những gì?	146
Học lệch không phải là không có thuốc trị	148
Bí kíp thi cử	150
Với đề chọn đáp án nên xử lí ra sao?	152
Sau khi thi xong...	154
Kết quả thi không tốt, chúng ta nên làm gì?	156

Có phải cứ được điểm cao thì đương nhiên là học sinh giỏi?	158
Làm “một sách” có thể thành tài được không?	160
Con nhà người ta	162
Nuôi dưỡng sở thích hay đam mê	164
Khi bạn cùng bàn là nữ	166
Thói quen đọc sách	168
Bạn có thích xem tin tức và đọc báo không?	170
Học tập và nghỉ ngơi có mối quan hệ mật thiết với nhau	172
Biến học mệnh mông	174



# GIỚI THIỆU NHÂN VẬT



## HIẾU:

Chỉ thích học mỗi môn Toán, nên điểm tổng kết chung rất lẹt đẹt. Tuy có nhiều thói quen xấu nhưng Hiếu lại có trí tưởng tượng khá phong phú; cậu cũng luôn mong muốn trở thành một học sinh ưu tú.

## HÙNG:

Hiếu động, nghịch ngợm, tính hơi cầu thả. Trừ việc học ra, các hoạt động khác cậu đều tham gia sôi nổi nhiệt tình.



## QUANG:

Tốt bụng, thật thà, tuy có vẻ ngoài khá vụng về nhưng cậu luôn luôn nỗ lực trong học tập, cậu cũng rất thích đọc sách.



## KIÊN:

Có thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu lớp, trong đó điểm môn tiếng Anh cao nhất.

## LINH:

Xinh xắn và có nụ cười tỏa nắng, tính tình cởi mở, học tập xuất sắc.



## CÔ THỦY:

Giáo viên chủ nhiệm lớp, tính tình hòa nhã, thường xuyên lắng nghe và động viên học sinh, nên các bạn học sinh rất quý mến cô.





# CHƯƠNG 1

## HỌC SINH GIỎI HỌC TẬP NHƯ THẾ NÀO?

